
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  

สมัยสามัญที่ 1/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต    พุทธสอน 
นางจงจิต       ชูเมือง 
ร.ต.วิชิต        ค าเวียงจันทร์ 
นายจ้อย       นวนส าลี 
นางสุกัลยา    สุทธานันท์ 
นางเรณู       เหล็กจาน 
นายอ านาจ   ทัพเนตร 
นายปัญญา   พากเพียรทรัพย์ 
นางอารีย์      แจ่มเจริญ 
นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์ 
นายทศพล    เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง     กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ 
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ      ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ   ทองเฟ่ือง 
นางศลิษา    มากสาคร 
นางสุจิรา     นรินทร์วงษ์ 
นายวิรัช      แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเร็จ    เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์  มาลาศรี 
นางอัญชลี   ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายชาญ        สุขคง 
นายบุญสืบ     ตันสงวน 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.2 
สมาชิก อบต.ม.3 
สมาชิก อบต.ม.4 
สมาชิก อบต.ม.5 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.9
สมาชิก อบต.ม.9 

สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.12 
สมาชิก อบต.ม.13 
สมาชิก อบต.ม.13
สมาชิก อบต.ม.14 
สมาชิก อบต.ม.14 
สมาชิก อบต.ม.15 
สมาชิก อบต.ม.16 
สมาชิก อบต.ม.17 
สมาชิก อบต.ม.17 
สมาชิก อบต.ม.19 
สมาชิก อบต.ม.19 
เลขานุการสภาฯ 

นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต    พุทธสอน 
นางจงจิต       ชูเมือง 
ร.ต.จิรวัฒน์    ค าเวียงจันทร์ 
นายจ้อย       นวนส าลี 
นางสุกัลยา    สุทธานันท์ 
นางเรณู       เหล็กจาน 
นายอ านาจ   ทัพเนตร 
นายปัญญา   พากเพียรทรัพย์ 
นางอารีย์      แจ่มเจริญ 
นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์  
นายทศพล    เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง     กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ 
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ      ร่มโพธิ์แก้ว 
นายสมชาติ   ทองเฟ่ือง 
นางจารีย์กาน  มากสาคร 
นางสุจิรา     นรินทร์วงษ์ 
นายวิรัช      แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเร็จ    เวชกามา 
น.อ.ไพฑูรย์  มาลาศรี 
นางอัญชลี   ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายชาญ        สุขคง 
นายบุญสืบ     ตันสงวน 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี

 

 
 
 
 
 



ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล        ต าแหน่ง            หมายเหตุ 
1. นางประพิศ    จันณรงค์  สมาชิก อบต.ม.1     ขาด 
2. นายบุญเชา   ปัณเขต  สมาชิก อบต.ม.2      ลา 
3. นายกมล        วัลลานนท ์  สมาชิก อบต.ม.3      ขาด   
4. นายบุญสม     โภครักษ ์  สมาชิก อบต.ม.5      ลา       
5. นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล  สมาชิก อบต.ม.6      ลา 
6. นายสุรศักดิ์    จักสาน   สมาชิก อบต.ม.15                      ลา 
7. นายณรงค์      คล้ายเขียว  สมาชิก อบต.ม.16     ขาด 
8. นายโกเมฆ      ประสิทธิ์พันธุ์  สมาชิก อบต.ม.18     ลา 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล         ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
1. นายปัญญา   บ ารุงวัด   นายก อบต.บ้านพระ  ปัญญา      บ ารุงวัด 
2. นายศิวาภณ    ศรีกสิกิจ  รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ     ศรีกสิกิจ 
3. นายสุรพล   เกตุมา  เลขานุการนายกฯ  สุรพล       เกตุมา 
4. นางวรดาภา             สืบวงษ์  รองปลัด อบต.บ้านพระ  วรดาภา     สืบวงษ์ 
5. นางอ าไพวรรณ         วรรณโชติ หัวหน้าส านักปลัด  อ าไพวรรณ วรรณโชติ 
6. นายณัฐวัฒน์   มาลัยพันธุ์ ผอ.กองช่าง   ณัฐวัฒน์    มาลัยพันธุ์ 
7. นายศภุโชค  บุญเล็ก  ผอ.กองคลัง   ศุภโชค      บุญเล็ก 
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ     ท่าหิน  นักวิเคราะห์นโยบายฯ  จันทร์เพ็ญ  ท่าหิน 
9. นายณรงค์ศักดิ์          บุญขวญั นิติกร    ณรงค์ศักดิ์  บุญขวัญ 
10. นางอ้อย                 ปั้นบัว  จพง.ธุรการ   อ้อย          ปั้นบัว 
11. นางปทุมพร    โอภาสวัฒนา นักพัฒนาชุมชน   ปทุมพร      โอภาสวัฒนา 
12. นางสาวพนัชกร    กลิ่นมะลิ ผช.จพง.ธุรการ   พนัชกร      กลิ่นมะลิ 
13. นางสาวดารารัตน์      สัตย์ซือ่  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  ดารารัตน์    สัตย์ซ่ือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญที ่1/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายบุญเชา ปัณเขต, นายบุญสม โภครักษ์,  

(ประธานสภาฯ)   นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล, นายสุรศักดิ์ จักสาน, นายโกเมฆ ประสิทธิ์พันธุ์  

ที่ประชุม   รับทราบ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ท่านนายก มีเรื่องจะแจ้ง เชิญครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา บ ารุงวัด เรื่องการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านที่ผ่านไปแล้วนั้น ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ 

(นายกอบต.บ้านพระ) ร่วมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านครับ และในวันที่ 12-20 กพ.62 มีงานมาฆปูรมีศรีปราจีน 

ซึ่งทางจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี จัดที่วัดสระมรกต และ      

พระสงฆ์จะธุดงค์ออกจากวัดป่ามะไฟ ในวันที่ 13 ก.พ.61 มาฉันท์เพลที่ศูนย์ OTOP เวลา 

10.00 น. จ านวน 250 รูป ผู้ติดตามจ านวน 150 คนซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา               

ได้มีการประชุมร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.จะท าอาหารคาว-หวานจ านวน 6 

อย่าง หมู่  1,2,3-พะแนงหมู  หมู่  4,8,9-ผักกับน้ าพริก หมู่  5,6,7–ย ารวมมิตร                 

หมู่ 10,12,13-ต้มจืด หมู่ 16,17,18-แกงส้ม  หมู่11,14,15-ผัดผักรวม และ          

มาช่วยกันท าบุญเลี้ยงเพล ในเวลา 09.00 น. หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมกันครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2   - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2        
วันที่ 9 ม.ค.62   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2  

(ประธานสภาฯ)  เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

 รับรองด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่    

9 ม.ค.62 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2563  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2563 มีใครจะอภิปรายหรือไม่ครับ 

(ประธานสภาฯ)  เชิญ ท่านนายก ครับ 

/นายปัญญา... 
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นายปัญญา บ ารุงวัด  ของเดิมได้ก าหนดไว้ 1-15 ของเดือน ถ้าระยะเวลาไม่พอเราจะได้ขอขยายได้ครับ 

(นายกอบต.บ้านพระ)  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 2 สมัยและไม่เกิน 4 สมัย ขอให้สมาชิก  

(รองประธานสภาฯ)  ช่วยพิจารณาด้วยครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 21   

(ประธานสภาฯ)  ให้ประธานสภาท้องถิ่น น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ว่าจะก าหนด

จ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 กี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และแต่ละสมัย

มีก าหนดกี่วัน และให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี

ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 เป็น 4 สมัย            

สมัยสามัญท่ี 1 ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563    

สมัยสามัญที่ 2 ในวันที่ 1-15 เมษายน 2563 

สมัยสามัญที่ 3 ในวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563  

สมัยสามัญที่ 4 ในวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563            

  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้เห็นความชอบด้วยครับ  

มติที่ประชุม                มีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ 4.1 เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอเชิญ คุณณรงค์ศักดิ์ ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ ผมเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ                                              
(นิติกร)  จ านวน 3 เรื่อง ในฐานะที่เป็นเลขานุการร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านพระ ซึ่งได้ด าเนินการ 

ยกร่างข้อบัญญัติมาเม่ือเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา การจัดท าข้อบัญญัติทั้ง 3 เรื่อง ต้องประกอบ
ไปด้วย 1.ข้อบัญญัติทั่ วไป เรื่องการประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
ซึ่งข้อบัญญัติของอบต.บ้านพระ มีการประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นข้อบัญญัติ   
ที่ต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง  2.เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 3.หลักเกณฑ์การ
คัดแยกขยะ การจัดท าข้อบัญญัติข้อ 2 และ 3 ได้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการของกรม
ส่งเสริมฯ เป็นไปตามแนวทางประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม     
ปี 2561 และมีการจัดท าข้อบัญญัติเสนอที่ประชุม ขอพิจารณาเรื่องการควบคุมกิจการ   
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการมีทั้งหมด 13 กิจการ และมีแยกย่อยลงไปอีกตาม
เอกสารที่แจกไปครับ บทบัญญัติทั่วไป ข้อ 1-6 ในร่างข้อบัญญัติ หน้า 1-2 เป็นหลักการ  

 
 

/และเหตุผล... 
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  และเหตุผลเป็นบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข หมวด 1 ข้อ 7 
  1. กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ (1)-(2) เช่นการเพาะพันธุ์ การอนุบาลสัตว์ 
  2. กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ (1)-(7) เช่นการฆ่า หรือช าแหละสัตว์ 
  3. กิจการเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย (1)-(24) 

4. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ (1)-(5) 
  5. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร (1)-(9) 
  6. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ (1)-(6) 
  7. กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร(1)-(9)  
  8. กิจการเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ (1)-(8) 
  9. กิจการเก่ียวกับการบริการ (1)-(21) 
  10. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ (1)-(8)  
  11. กิจการที่เก่ียวกับดิน หิน ทราย (1)-(12) 
  12. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี (1)-(17) 
  13. กิจการอ่ืนๆ (1)-(13) 
  ข้อ 8-10 เป็นหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการ 
  หมวด 2 หลักเกณฑ์ ของผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการ

สุขาภิบาล การก าหนดเงื่อนไขในการยื่นขออนุญาต มีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง แต่ละแห่ง 

  หมวด 3 ใบอนุญาต ข้อ 29, 30 เป็นรายละเอียดของผู้ยื่นใบอนุญาต ว่าใช้เอกสารใดบ้าง 
  หมวด 4 อัตราค่าธรรมเนียม และบทก าหนดโทษ 
  หมวด 5 บทเฉพาะกาล  

ในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายข้อบัญญัติอบต.บ้านพระ เรื่องการควบคุมกิจการ    
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มี 13 กิจการ แยกประเภทออกไปอีก อัตราค่าธรรมเนียมมี  
การปรับเปลี่ยนไปบ้าง ข้อบังคับของอบต. ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2540 ใช้แนวทางของศูนย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุข ในเรื่องการควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ        
เป็นอ านาจของท้องถิ่นที่จะด าเนินการ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ข้อบัญญัติมีมาตั้งแต่ ปี 2540 โดยก านันบุญเลิศ ศรีกสิกิจ ได้ตราเป็นข้อบัญญัติ  อัตรา 
(ประธานสภาฯ)  การจัดเก็บเปลี่ยนไปตามยุคสมัย มีใครจะแก้ไขหรือปรับปรุงเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ หรือไม่ครับ เชิญ คุณสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ครับ 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอให้สมาชิกช่วยพิจารณา เพราะเป็นผลกระทบของประชาชนในต าบลครับ ในหน้า 16 
(รองประธานสภาฯ)   บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เราจะสามารถปรับลดลงมาได้ไหมครับ 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมได้เป็นประธานพิจารณาร่างฯ ตั้งแต่ปี 2540 ค่าธรรมเนียม 150 บาท ผ่านมา 22 ปี 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ิมข้ึนมาอีก 50  บาท ผมว่าราคาไม่แพง หรือถ้าสมาชิกท่านใดคิดว่าราคาแพงไป        

ก็สามารถปรับลดได้ครับ 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณาด้วยครับ จะใช้เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในต าบล ของเดิม 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) ปี 40 แต่ขาดการบังคับใช้ จึงท าให้เกิดปัญหา เช่น โรคพิษสุนัขบ้า  สุนัขจรจัด ต่อไปใคร

จะเลี้ยงสุนัขต้องลงทะเบียน เสียค่าธรรมเนียม ผลดีคือสามารถจัดซื้อวัคซีนให้ได้ ถ้าเป็น
สุนัขจรจัด เราก็สามารถแจ้งปศุสัตว์มาจับไป ขอให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาด้วยครับ       
และที่ท่านรองประธานสภาฯ ได้กล่าว คือ กิจการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง(1) ม้า โค กระบือ 
แพะ แกะ จ านวน 5-10 ตัว จ่ายเงินจ านวน 200 บาท จ านวน 11-20 ตัว จ่ายเงิน
จ านวน 300 บาท จ านวน 21-30 ตัว จ่ายเงินจ านวน 400 บาท 31 ตัวขึ้นไปเสีย 
500 บาท ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ ถ้าได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เกิดเหตุการณ์น้ าท่วม  
สัตว์ตาย มีค่าชดเชยให้ ถ้าไม่ถึง 5 ตัว ก็ไม่เสียภาษีครับ ขอให้สมาชิกช่วยกันพิจารณา
ด้วยครับ 

นายทศพล เหมือนพิทักษ์  เรื่องอัตราการก าหนดค่าธรรมเนียม ผมว่าราคาไม่แพงครับ ถ้าอนุญาตแล้วสามารถ 
(ส.อบต.ม.9)  ควบคุมได้หรือไม่ เช่น เรื่องกลิ่น สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ต้องควบคุมให้ได้ครับ  
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  เรื่องนี้เก่ียวกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านครับ ผมเห็นด้วยกับท่านปลัด ถ้ามาขึ้นทะเบียน 
(ส.อบต.ม.14)  ถ้าไม่มีทะเบียนก็สามารถก าจัดได้ การเสียภาษีไม่แพงครับ ถ้าไม่ถึง 5 ตัว ก็ไม่ ต้องเสีย

ภาษีครับ ถ้าเกิน 5 ตัวถือว่าเป็นธุรกิจ ต้องจ่ายภาษีครับ ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
ขอให้ส ารวจจริงๆครับ ต้องลงไปตรวจสอบดูว่าบ้านไหนมีสัตว์หรือโรงงานอะไรบ้าง ครับ 

นางสุกัลยา สุทธานันท์  ถ้าสัตว์เป็นโรคตาย จะได้ค่าเสียหายหรือไม่คะ 
(ส.อบต.ม.5) 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี  การลงทะเบียน เช่น ของปศุสัตว์ ถ้าเกิดโรค ต้องรายงานให้ทราบ ถ้าไม่รายงานจะแพร่ไป 
(ปลัดอบต.บ้านพระ)  คอกอ่ืนได้ จะเกิดโทษกับเจ้าของในการควบคุมโรค แต่ถ้าแจ้งแล้วจะมีปศุสัตว์มาควบคุม  

การระบาด หรือถ้าตายแล้วเราได้แจ้งแล้ว จะมีการชดเชยให้ครับ อาจจะหาพันธุ์มาให้ 
การลงทะเบียนเป็นผลดี ต้องปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยราชการนั้น และให้แจ้งตาม
ความเป็นจริง มาตรฐานจะได้เกิดข้ึน ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีใครจะอภิปรายหรือไม่ครับ ผมขอถามในที่ประชุมว่าจะพิจารณาวาระเดียว หรือ 
(ประธานสภาฯ)  พิจารณา 3 วาระในคราวเดียวกัน ครับ 
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ผมขอเสนอให้มี 3 วาระในคราวเดียวกัน ครับ  
(ส.อบต.ม.14) 
นายปราโมทย์ เนียรมงคล  ถ้าพิจารณา 3 วาระแล้ว จะตราเป็นข้อบัญญัติใช่ไหมครับ 
(ส.อบต.ม.17) 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ถ้าพิจารณาผ่าน 3 วาระแล้ว จะตราเป็นข้อบัญญัติ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายปัญญา บ ารุงวัด  การข้ึนทะเบียนแล้ว ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม ก็สามารถรับการสนับสนุนซื้อให้ได้ ถ้าไม่ได้ 
(นายกอบต.บ้านพระ) ลงทะเบียนเราไม่สามารถทราบได้ว่าจริงๆ แล้วมีกี่ตัว และไม่สามารถสนับสนุนให้ได้ 

เพราะไม่ ได้มาขึ้นทะเบียน จึ งต้องตราเป็นข้อบัญญัติ  และสามารถจะน า เงิน             
ของอบต.บ้านพระไปสนับสนุนได้ ถ้าสุนัข แมว ขึ้นทะเบียนแล้วสามารถซื้อวัคซีน          
พิษสุนัขบ้าหรือท าหมันให้ได้ เราจึงต้องตราเป็นข้อบัญญัติ การพิจารณาถ้าเราไม่ใช้เงิน 
เราสามารถพิจารณา 3 วาระคราวเดียวกันได้ ขอชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะให้พิจารณา 3 วาระในคราวเดียวกัน ขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติให้พิจารณา 3 วาระในคราวเดียวกัน เป็นเอกฉันท์  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ี 1 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)   
มติที่ประชุม  มีมติรับรองร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ เรื่องการควบคุมกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 เป็นเอกฉันท ์
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ วาระท่ี 2 แปรญัตติ มีใครแปรญัตติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบผ่านวาระท่ี ๒ เป็นเอกฉันทแ์ละไม่มีสมาชิกท่านใดแปรญัตติ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ วาระท่ี 3 ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่องการควบคุมกิจการ  
(ประธานสภาฯ)  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562  
มติที่ประชุม           มีมติให้ความเห็นชอบเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562  
                               ใหต้ราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 เป็นเอกฉันท์ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ คุณณรงค์ศักดิ์ ชี้แจงในเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ เรื่องร่างข้อบัญญัตกิารควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว เนื่องจากกระทรวง  
(นิติกร)  ได้ด าเนินการผ่าน อปท.ได้แจ้งให้มีการจัดท าข้อบัญญัติใหม่ เพ่ือควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัขหรือแมว เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับ มีทั้งหมด 10 ข้อ 
ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามพ.ร.บ.สภาต าบลฯ มาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.สาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ข้อ 1 เป็นบทบัญญัติ ข้อบัญญัติทั่วไป ข้อ 2 ข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อ 3 ข้อบัญญัติประกาศ ระเบียบ ข้อ 4    

  บทนิยามของการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ ฯลฯ ข้อ 5 บทบัญญัติเก่ียวกับอันตรายจาก  
       เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 1.การลงทะเบียน 2.การควบคุมดูแล 3.การปฏิบัติของเจ้าของ    
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   ข้อ 6 อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการดูแลสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ต้องมีการพิสูจน์ให้

ชัดเจนว่าไม่มีเจ้าของ  ข้อ 7 ซากสุนัขที่ตาย ในบทบัญญัตินี้ต้องมีการแจ้งให้ทราบด้วย  
ข้อ 8 อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตามบทบัญญัตินี้ ข้อ 9 
ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 โทษสูงสุดไม่เกิน 5,000.
บาท ข้อ 10 ให้นายก อบต.บ้านพระ รักษาการณ์ตามบทบัญญัตินี้ ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ การยกร่างจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.มาท้ัง 2 เขตมาร่วมพิจารณา  
(ประธานสภาฯ)  ตอนยกร่างครับ มีท่านใดจะอภิปราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและ

แมวหรือไม่ครับ เชิญ คุณสุกัลยา ครับ 
นางสุกัลยา สุทธานันท์ ขอสอบถามเรื่องซากสัตว์ ถ้าสุนัขตายแล้วเราต้องแจ้งไหมคะ 
(ส.อบต.ม.5)  
นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ ถ้ามีการลงทะเบียนไว้แล้ว ถ้าตายต้องแจ้งครับ 
(นิติกร) 
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ผมเห็นด้วยครับถ้ามีการลงทะเบียน และข้ันตอนการลงทะเบียนอย่างไร มีเจ้าหน้าที่     
(ส.อบต.ม.14)  ลงไปตามหมู่บ้านหรือไม ่
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ จะให้ อสม.ลงไปส ารวจ เพราะเราท างานร่วมกับ รพ.สต. ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวงศ์ธวัช สาวาปี  มีการส ารวจปีละ 2 รอบ 1 ตัวให้ค่าส ารวจตัวละ 3 บาท แต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ต่อไป 
(ปลัด อบต.บ้านพระ) จะส ารวจต้องมีรูปถ่าย จ านวน เพ่ือจะได้ทราบว่าในต าบลมีสัตว์กี่ตัว จะได้ควบคุม      

การเกิดโรค ครับ   
น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี ผมเห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปัญหาก็มีคือไม่สามารถจับได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ 
(ส.อบต.ม.15)  ที่มีความช านาญ ลงไปจับและฉีดยาพิษสุนัขบ้าครับ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ข้อนี้เข้าข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการกักสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ และ 
(ประธานสภาฯ)  ให้ประกาศหาเจ้าของหรือผู้ครอบครองครับ 
นายปัญญา บ ารุงวัด  ข้อบัญญัตินี้เราต้องท า เพ่ือให้ทราบจ านวนสุนัขและแมวว่ามีจ านวนเท่าไหร่ที่มีเจ้าของ   
(นายกอบต.บ้านพระ) ถ้าไม่มีเจ้าของจะได้น าไปอยู่ที่กักขัง รัฐบาลจึงให้ท้องถิ่นท าข้อบัญญัติ เพ่ือก าจัดหมาและ       

แมวจรจัด ครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญคุณ สุจิรา ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุจิรา นรินทร์วงษ์ ที่หมู่บ้านมีโคและวัว จะมาลงทะเบียนได้เมื่อไหร่คะ 
(ส.อบต.ม.13) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เมื่อตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว จะมีแนวทางและวิธีการท างานครับ  
(ประธานสภาฯ)   

/นายโชคชัย... 
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ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ถ้ามีวัวจ านวน 1-4 ตัว ไมไ่ดล้งทะเบียนและไม่เสียภาษี ถ้าวัวตายจะต้องท าอย่างไรครับ 
(ส.อบต.ม.14) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ต้องมาลงทะเบียนทุกตัว ถ้าไม่ถึง 5 ตัวไม่ต้องเสียภาษีครับ มีท่านใดจะอภิปราย   
(ประธานสภาฯ)  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมวหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติ      

ในวาระท่ี 1 ด้วยการยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม  มีมติรับรองร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  เรื่องการควบคุม           

การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 เป็นเอกฉันท์ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอมติวาระท่ี 2 ด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบผ่านวาระท่ี ๒ เป็นเอกฉันท์ และไม่มีสมาชิกท่านใดแปรญัตติ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ในวาระที่ 3 ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่องการควบคุม  
(ประธานสภาฯ)       การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562   
มติที่ประชุม           มีมติให้ความเห็นชอบเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562  

                  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 เป็นเอกฉันท์ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ คุณณรงค์ศักดิ์ ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ เรื่องร่างข้อบัญญัตหิลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 เนื่องจากอบต.   
(นิติกร)  ได้รับแจ้งจากหนังสือสั่งการ ให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เป็นไปตามประกาศ

เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 29 ต.ค.2561 เรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด โดยตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น  

  1.ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพระ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  
  2.บทบัญญัติ ก าหนดระยะเวลาประกาศบังคับใช้ มีผลหลังจากประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  
  3.ค านิยามของข้อบัญญัติ จะมีความหมายของมูลฝอย มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยน ากลับ  

มาใช้ใหม่ ฯลฯ  
  4.หลักปฏิบัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ประกอบ

ไปด้วยมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยที่เป็นอันตรายต่อ
ชุมชน 

  ข้อ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ของผู้ครอบครองอาคาร ต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว       
แต่ละประเภท ถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของ   
มูลฝอยนั้น ข้อ 6 มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือ 

/ภาชนะ... 
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  ภาชนะบรรจุมูลฝอยได้ ให้คัดแยกไว้ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการ   

ให้ถูกสุขลักษณะ ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร น าถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย
ที่คัดแยกประเภทไว้แล้วทิ้งตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่อบต.บ้านพระ ประกาศก าหนด  

  ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  
  ข้อ 9 ให้นายก อบต.บ้านพระ เป็นผู้รักษาการณ์ตามข้อบัญญัตินี้ ครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ อันนี้เป็นข้อบัญญัติ อบต.บ้านพระ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ครับ  
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญ ท่านนายก ชี้แจงครับ  
นายปัญญา บ ารุงวัด  เราต้องด าเนินการตราเป็นข้อบัญญัติ ให้ลดขยะท่ีต้นทาง โดยการคัดแยก ขยะเป็นพิษ 
(นายกอบต.บ้านพระ) ถังจะอยู่ที่บ้านผู้ ใหญ่ ทางอบต.จะไปเก็บเอง แล้วจะน าไปเก็บที่อบจ. และขอให้

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันคัดแยกขยะต้นทางครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะสอบถามเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย หรือไม่ครับ เชิญท่าน น.อ.ไพฑูรย์ ครับ 
(ประธานสภาฯ)    
น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี เรื่องการคัดแยกขยะ กระผมได้มีการรณรงค์ทุกครั้งที่มีการประชุมหมู่บ้านและประชุม 
(ส.อบต.ม.15)  ชมรมผู้สูงอายุ บ้านจัดสรรได้ขอถังขยะเพ่ิม ผมได้แจ้งว่าทางอบต.ไม่จัดซื้อให้แล้ว         

มีนโยบายให้แยกขยะ ครับ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่าน ร.ต.ส าเร็จ ครับ 
(ประธานสภาฯ)    
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ผมเห็นด้วยกับท่าน น.อ.ไพฑูรย์ ครับ เรื่องไม่มีถังขยะ แต่ควรจะมีการจัดซื้อถังขยะ    
(ส.อบต.ม.14)  เพ่ือทดแทนถังขยะเดิมที่ช ารุด และขอให้เจ้าหน้าที่ท าป้ายรณรงค์ไปติดตามหมู่บ้าน ห้าม

ทิ้งขยะหมู่บ้านละ 1 ป้าย ถ้าท้ิงจะมีโทษครับ 
นายปัญญา บ ารุงวัด  ขอให้ทุกบ้านช่วยกันคัดแยกขยะเพ่ือลดขยะของต าบลเรา ขอขอบคุณท่านสมาชิก 
(นายกอบต.บ้านพระ)   ที่ให้ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ก าลังด าเนินการท าป้ายครับ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่าน ชูชีพ ครับ 
(ประธานสภาฯ)    
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ส าหรับเรื่องขยะ มีเกลื่อนข้างถนน มีวิธีการแก้ไขอย่างไร ถังขยะในหมู่บ้านเคยขอไป  
(ส.อบต.ม.11)  แต่รถเข้าไปเก็บไม่ทัน ส าหรับรถขยะจะจัดสรรงบประมาณซื้อใหม่ได้ไหมครับ อยากจะให้

ท่านผู้บริหารหาวิธีแก้ไขเก่ียวกับการเก็บขยะครับ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องการจัดซื้อรถขยะ ได้ผ่านข้อบัญญัติที่ท่านพิจารณาไปแล้วเมื่อเดือนส.ค.61 ครับ 
(ประธานสภาฯ)  ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีท่านใดจะสอบถามเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย     

อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในวาระท่ี 1 ด้วยการยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม  มีมติรับรองร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยก

ขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 เป็นเอกฉันท ์
/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอมติวาระท่ี 2 ด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบผ่านวาระท่ี ๒ เป็นเอกฉันท์ และไม่มีสมาชิกท่านใดแปรญัตติ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ในวาระที่ 3 ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่องหลักเกณฑ์ 
(ประธานสภาฯ)       การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562  ด้วยการยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม           มีมติให้ความเห็นชอบเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562  

                  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 5   -เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 หน้า 
34/51 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว ตั้งไว้ 
11,300.-บาท   

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ คุณณัฐวัฒน์ ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายณัฐวัฒน์  มาลัยพันธุ์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี 2562 ข้อความเดิม ค่าครุภัณฑ์   
(ผอ.กองช่าง)  ส านักงาน ประเภทโต๊ะท างานเหล็ก (1.)ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

 โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 150x75 ซม. จ านวน 1 ตัว ตั้งไว้ 6,800.-บาท (2.)ค่าจัดซื้อ
โต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 120x65 ซม. จ านวน     
1 ตัว ตั้งไว้ 4,500.-บาท ข้อความใหม่ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทโต๊ะท างานเหล็ก  
(1.) ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่ต่ ากว่า 
150x75x75 ซม.(กว้างxยาวxสูง) จ านวน 1 ตัว ตั้งไว้ 6,800.-บาท  (2.) ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานเหล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่ต่ ากว่า 120x65x75 ซม.
(กว้างxยาวxสูง) จ านวน 1 ตัว ตั้งไว้ 4,500.-บาท เราได้เพ่ิมค าว่าไม่ต่ ากว่าเข้าไป จะได้
สามารถซื้อขนาดใหญ่กว่านี้ได้ งบประมาณเท่าเดิมครับ ขอบคุณครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีใครจะสอบถามเรื่องการจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอแก้ไข   
(ประธานสภาฯ)  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 หน้า 34/51 แผนงานเคหะ

และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ประเภทโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว ตั้งไว้ 11,300. -บาท ขอมติที่ประชุม           
ด้วยการยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 หน้า 
34/51 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว ตั้งไว้ 11,300.-บาท        
เป็นเอกฉันท์ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  - เรื่องอ่ืน ๆ(ถ้ามี)  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนหรือไม่ครับ เชิญ ท่านชูชีพ ครับ 
(ประธานสภาฯ)     
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ผมขอสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างของปีงบประมาณ 62 ครับ ที่ต้องมีวิศวกรสามัญ  
(ส.อบต.ม.11)  ผู้บริหารได้ด าเนินการไปถึงไหนครับ เพราะในปี 61 ก็ได้ผลกระทบท าให้งานล่าช้าครับ 
นายปัญญา บ ารุงวัด  เกิดการล่าช้า เนื่องจากเราได้ให้ท่านท าแผนเพ่ิมเติมเข้ามา เพ่ือจะจ่ายขาดเงินสะสม  
(นายกอบต.บ้านพระ) ช่างมีคนเดียวที่สามารถท าได้ จึงไปด าเนินการเพ่ิมแผนก่อนวันที่ 24 ก.พ.62 เพราะ

คณะกรรมการทั้ง 3 ชุดจะหมดวาระในวันที่ 24 ก.พ.62 เมื่อแผนเสร็จแล้วจะไปท า
ข้อบัญญัติงบประมาณ 62 เราต้องรีบท าเรื่องของบประมาณจ่ายขาดไปก่อน พอจ่ายขาด
เสร็จ จะให้ช่างไปด าเนินการเรื่องน้ าและเรื่องถนน ที่ได้ท าข้อบัญญัติไว้แล้ว รัฐบาลให้
ด าเนินการหาผู้รับเหมา ได้ภายในเดือนมี.ค. ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอขอบคุณท่านชูชีพครับ กระบวนการตอนนี้เข้าไตรมาสที่ 2 แล้ว ยังไม่ได้ท างบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  รายจ่ายประจ าปี ขอให้นายกเร่งด าเนินการ หลังจากท าแผนพัฒนา ฉบับที่ 4 และฝาก 

ผอ.กองช่างให้รีบด าเนินการด้วยครับ มีท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านปัญญา ครับ 
นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ขอถามเรื่องป้ายบอกซอย มีงบประมาณอีกหรือไม่ครับ เพราะมีอยู่หลายซอยที่ยัง 
(ส.อบต.ม.8)  ไม่มีป้าย ประมาณ 3-4 ซอย เช่นซอยของบ้านผม ครับ 
นายปัญญา บ ารุงวัด  ปีนี้เรามีงบประมาณในการจัดท าป้ายซอยครับ ปีที่แล้วได้ท าไป 30 กว่าป้ายครับ 
(นายก อบต.บ้านพระ) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญ ร.ต.ส าเร็จ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  การอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ จะให้ยืนหรือนั่ง ครับ  
(ส.อบต.ม.14) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ในการประชุมสภาที่ถูกต้อง คือการยกมือขึ้นและกล่าวแนะน าตัว แล้วจึงอภิปรายครับ   
(ประธานสภาฯ)  แต่เนื่องจากไมล์สั้น จึงอนุโลมให้นั่งพูดได้ครับ เพ่ือจะได้บันทึกการประชุมได้ชัดเจน และ

ถูกต้องครับ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญ คุณสุกัลยา ครับ 
นางสุกัลยา สุทธานันท์ ขอให้ยืนพูด จะได้ดูสง่าและถูกต้องตามระเบียบ ให้ต่อสายหรือท าแท่นวางขึ้นมาอีกคะ 
(ส.อบต.ม.5) 
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ถ้ามีแล้วไม่ใช้ เครื่องเสียงจะซื้อมาท าไมครับ เราจะหาทางแก้ไขอย่างไร  
(ส.อบต.ม.11)  ยืนพูดดูสง่ากว่าครับ 
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ให้ท าแท่นวางให้สูงขึ้น ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงครับ 
(ส.อบต.ม.14) 
 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญ ท่านนายก ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายปัญญา บ ารุงวัด  จะด าเนินการแก้ไขต่อไมล์ให้สูงขึ้นครับ ต้องขอโทษท่านสมาชิกทุกท่านด้วย 
(นายกอบต.บ้านพระ) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอขอบคุณท่าน ร.ต.ส าเร็จ ที่เสนอแนะในเรื่องนี้ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ที่ผมเสนอไป อยากจะให้ยืนดูสง่าครับ และเรื่องการศึกษาดูงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ส.อบต.ม.14)  ใคร ไปดูอะไร เพ่ืออะไร การไปดูงานใกล้-ไกล การดูแลสมาชิก การกินอยู่ต้องดีกว่า

ระยะไกลครับ  
นายปัญญา บ ารุงวัด  การเดินทางใกล้-ไกล ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมครับ   เช่น ค่าท่ีพัก อาหาร ค่าเช่ารถ ครับ 
(นายกอบต.บ้านพระ) ปีนี้จะไปศึกษาดูงานในวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง                     
  ดูงานเกี่ยวกับขยะที่เทศบาลเมืองแกลง ซึ่งเค้าไม่มีถังขยะ โดยการคัดแยกขยะ ดูเรื่อง

บริหารจัดการ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาปฏิบัติในต าบลของเราครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน ทศพล ครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายทศพล เหมือนพิทักษ์  สอบถามเรื่องพ้ืนที่สาธารณะ ม.9 จะด าเนินการอย่างไร ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ 
(ส.อบต.ม.9)  หลักฐานการบุกรุกอยู่ที่นิติกรครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอเชิญท่าน นายก ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายปัญญา บ ารุงวัด  ขอให้นิติกรรีบด าเนินการไปตามระเบียบฯ เพราะชาวบ้านจะได้ใช้ไฟฟ้าใน 
(นายกอบต.บ้านพระ)     การปลูกบ้านครับ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน ชูชีพ ครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ในหมู่บ้านของผมมีที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณริมคลองหนองหวาย เนื้อท่ีประมาณ 2ไร่ 
(ส.อบต.ม.11)  แต่ไม่มีหนังสือยืนยันสิทธิ อยากจะให้ทางอบต.ประสานไปกับทางที่ดินให้ชัดเจน ถ้ามี

งบประมาณมาจะได้ด าเนินการท าได้ 
นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ ได้ออกหนังสือแจ้งครั้งที่ 1 ถึงคุณทนงค์ศักดิ์ ว่าขอให้ร่วมมือในการสอบเขตรังวัด     
(นิติกร)  เมื่อประมาณต้นเดือนต.ค.61 หลังจากนั้นได้มีลูกสาวของคุณทนงค์ศักดิ์เข้ามาคุย

รายละเอียด แจ้งว่าจะตอบกลับมาเป็นหนังสือ แต่เรื่องก็เงียบไปครับ  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอให้ท าหนังสือเร่งรัดไปอีกรอบครับ  
(ประธานสภาฯ) 

 
/นายทศพล... 
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นายทศพล เหมือนพิทักษ์  ขอให้ก าหนดวันว่าต้องด าเนินการภายในกี่วัน ถ้าไม่ก าหนดวันแน่นอน เกรงว่าจะผลัด  
(ส.อบต.ม.9)  ไปอีกครับ เคยให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาท าการรังวัดและปักเสาไปแล้ว ต่อมาได้มีการท าถนน

คอนกรีตเข้าไป ไปโดนเสาปูนล้ม และในวันที่เค้าจะท ารั้ว ผมได้แจ้งเค้าไปว่าไม่ใช่เขตของ
เคา้ ขอให้ด าเนินการขั้นเด็ดขาด ของเดิมท่ีตรงนี้ไม่ได้เป็นทางสาธารณะ พวกผมได้ท าการ
ซื้อเพ่ือใช้ทางสาธารณะประโยชน์ร่วมกันครับ 

นายวงศ์ธวัช สาวาปี  ถ้าหากเราไม่บังคับใช้กฎหมาย ก็ผลัดไปอีก นายกต้องมอบหมายให้นิติกรไปแจ้งความ 
(ปลัดอบต.บ้านพระ)  กรณีมีผู้บุกรุก เพราะที่ตรงนี้ได้ซื้อเป็นที่สาธารณะประโยชน์เพ่ือใช้ประโยชน์ของหมู่บ้าน 

แต่มีคนบุกรุกไปครอบครองทางสาธารณะโดยการสร้างรั้วล้ าเข้าไป 
นายปัญญา บ ารุงวัด  ขอให้เค้ารีบด าเนินการรังวัด ถ้าไม่รังวัด ก็ต้องด าเนินการอย่างที่ท่านปลัดได้บอกครับ  
(นายกอบต.บ้านพระ) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญคุณชูชีพ ครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว เรื่องท่ีสาธารณะริมคลอง  ที่ช่างไปดูแล้ว ด าเนินการต่ออย่างไรผ่านมา 10 ปีแล้ว 
(ส.อบต.ม.11)  ยังไม่เป็นรูปธรรมครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญคุณสมชาติ ครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายสมชาติ ทองเฟ่ือง สอบถามเรื่องแสงสว่างรายทาง ม.12 เสียหายหลายหลอดและได้แจ้งไปแล้ว 
(ส.อบต.ม.12)  ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
นายปัญญา บ ารุงวัด  เรื่องแสงสว่าง ฝากผอ.กองช่าง ให้รีบด าเนินการด้วยครับ และพรุ่งนี้จะย้ายเสาไฟ  
(นายกอบต.บ้านพระ) เพ่ือขยายถนน มีหลอดไฟจ านวนหลายหลอด ช่วยรีบด าเนินการให้ด้วยครับ 
นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ ตอนนี้เรื่องอยู่ที่พัสดุครับ 
(ผอ.กองช่าง) 
นายปัญญา บ ารุงวัด  ฝาก ผอ.กองคลังให้รีบด าเนินการจัดซื้อมาด้วยครับ  
(นายกอบต.บ้านพระ) 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ)  
ปิดประชุม   เวลา 12.30 น. 
          (ลงชื่อ) วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)      ส าเร็จ เวชกามา    (ลงชื่อ)           ดิเรก เจือจาน 
(รอ้ยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (จา่สิบเอกดิเรก เจือจาน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 


